

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง
ประจำปี ๒๕๖๕



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตชะ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อปต.	แนวทางปฏิบัติ
๑.การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	๑.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือสนับสนุนให้การปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
	๑.๒จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา
๒.การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม	<p>๒.๑ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเปลี่ยนแปลงการเลียงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้อื่นทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัดประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว</p> <p>๒.๒ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี</p> <p>๒.๓หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว</p> <p>๒.๔หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่น</p> <p>๒.๕ไม่กระทำการอันใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดส่วนราชการหรือราชการโดยรวม</p>
๓.การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ	<p>๓.๑ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมไม่มุงหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน</p> <p>๓.๒ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรมตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย</p> <p>๓.๓รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเองอธิบายสิ่งที่ตนให้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้องชอบธรรมพร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น</p> <p>๓.๔ควบคุมกำกับดูแลผู้ปฏิบัติงานไรความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ</p> <p>๓.๕ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง</p> <p>๓.๖อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่</p>

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อปต.	แนวทางปฏิบัติ
๔.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน	<p>๔.๑ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการ ใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น</p> <p>๔.๒ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากรหรือสิ่งอำนวยความสะดวก ของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือ ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๔.๓ไม่กระทำการหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติกรในฐาน ส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะ ขัดประโยชน์ส่วนรวม เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย</p> <p>๔.๔ไม่เรียกรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับด้วยหรือยอมรับสิ่งของ ตอบแทนตนหรือญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่ง หรือไม่เกี่ยวข้องกับกรปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม</p> <p>๔.๕ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ</p> <p>๔.๗ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการหรือการทำนิติกรรมหรือสัญญา ด้วยตนเองหรือยบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย</p>
๕.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและ ถูกกฎหมาย	<p>๕.๑ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาไม่กระทำ กรหลีกเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้</p> <p>๕.๒เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน ส่วนต่าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐาน พยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ</p> <p>๕.๓ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้ รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ใน กรณีที่มีการดำรงตำแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕.๕ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและทักษะในการ ดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องตามหลัก กฎระเบียบปฏิบัติ</p> <p>๕.๖ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่งบำเหน็จ ความชอบและประโยชน์อื่นใด</p> <p>๕.๗ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ยึดมั่น ความถูกต้องเที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก</p>

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อปต.	แนวทางปฏิบัติ
๖.การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วมี อัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ	<p>๖.๑ปฏิบัติให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้ อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย</p> <p>๖.๒ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็น มนุษย์และสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคลอื่น ก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลอื่นโดยไม่มี อำนาจตามกฎหมาย</p> <p>๖.๓ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดย อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลที่มา ติดต่อโดยไม่เป็นธรรม ในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ ความพิการ ของบุคคลอื่น</p> <p>๖.๔ละเว้นการให้สัมภาษณ์การอภิปราย การบรรยายหรือการ วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่ เป็นการแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ</p> <p>๖.๕ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษแก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็น แก่ผู้ใด</p> <p>๖.ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนโดยมิได้ระบุ แหล่งที่</p> <p>๖.๗ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติผู้มา รับบริการ</p> <p>๖.๘ให้บริการด้วยถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการ ใช้โทรศัพท์ เทคนิค หรือถ้อยคำภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่ เข้าใจ</p>
๗.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง ถูกต้องครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง	<p>๗.๑ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้จากการดำเนินงาน เพื่อการอันอื่นโดยมิใช่ การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น</p> <p>๗.๒ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำ การอันกระทบต่อสิทธิเสรีภาพบุคคลอื่น เว้นแต่การกระทำที่ทาง กฎหมายทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้</p> <p>๗.๓เปิดเผยขั้นตอนปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกฎหมายระเบียบของ กฎหมาย</p> <p>๗.๔ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และถูกต้อง รั้งมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของหน่วยงานราชการ</p> <p>๗.๕ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ รับผิดชอบของหน่วยงาน</p>

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.	แนวทางปฏิบัติ
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การรักษา มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้	๘.๑ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ เกิดผลที่ดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ ๘.๒ใช้งบประมาณทรัพย์สินและประโยชน์ของทางราชการให้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ๘.๓ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐาน วิชาชีพโดยเคร่งครัด ๘.๔อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ๘.๕ละเว้นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ รัฐ หรือหน่วยงานอื่น ๘.๖พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ ๘.๗ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มานะพยายาม มุ่งมั่น และ ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ในความ รับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วย กระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม ๘.๘พัฒนาการทำงานให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ ๘.๙ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่าเหมาะสมด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหาย หรือสิ้นเปลือง
๙.กานยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพขององค์กร	๙.๑จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๙.๒เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย ๙.๓ไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติภูมิ ตำแหน่งหน้าที่ ๙.๔มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น ธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน และประชาชน ๙.๕ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการ ปฏิบัติงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของ ตนเอง

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อปต.	แนวทางปฏิบัติ
๘.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน การรักษา มาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้	<p>๘.๑ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลที่ดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ</p> <p>๘.๒ใช้งบประมาณทรัพย์สินและประโยชน์ของทางราชการให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>๘.๓ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด</p> <p>๘.๔อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่</p> <p>๘.๕ละเว้นการกระทำทั้งปวงที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ หรือหน่วยงานอื่น</p> <p>๘.๖พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ</p> <p>๘.๗ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มานะพยายาม มุ่งมั่น และปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ในความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม</p> <p>๘.๘พัฒนาการทำงานให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ</p> <p>๘.๙ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และคุ้มค่าเหมาะสมด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายหรือสิ้นเปลือง</p>
๙.กานยึดมั่นในจรรยาวิชาชีพขององค์กร	<p>๙.๑จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์</p> <p>๙.๒เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย</p> <p>๙.๓ไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติภูมิตำแหน่งหน้าที่</p> <p>๙.๔มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน</p> <p>๙.๕ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่เป็นในการปฏิบัติงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง</p>